

"Suốt chiều dài lịch sử, văn sử phát triển văn hóa và khoa học, dân tộc Trung Hoa không thể thiếu văn hiến".

Theo chính sách Trung Hoa, trong suốt 22 thế kỷ, tất cả các đời Tần, Hán đời sau Thế chiển thế II, không thấy tài liệu nào, hay nói rõ hơn, không có câu chữ nào ghi rõ vùng Biển Đông (Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa) với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa) thuộc chủ quyền của Trung Quốc.

Trong khi đó, không ít thư tịch cổ Trung Hoa, do chính người Trung Hoa ghi lại trong lịch sử đã thuộc nhà họ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Một tài liệu đáng tin cậy về chính sách Trung Hoa là cuốn "Lịch sử Trung Quốc thời trung cổ" do Hàn Lâm Viện Trung Quốc xuất bản tại Đài Bắc năm 1978, học giả Hsieh Chiao-Min trong bài "Nghiên cứu về lịch sử và địa lý" nhận định về cuốn thám hiểm của Trung Hoa tại địa phương như sau:

"Suốt chiều dài lịch sử, văn sử phát triển văn hóa và khoa học, dân tộc Trung Hoa không thể thiếu văn hiến".

Theo các tài liệu lịch sử chính thống "thống hoạch triều đình Trung Hoa cũng gọi những đoàn thám hiểm đến Nhật Bản trong các thế kỷ thế III và thế II (TCN) và tại Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư và Phi Châu trong thế kỷ XV.

Điểm rõ nét nhất là tại Thái Bình Dương có rất ít, nếu không nói là không có, những vụ xâm nhập quy mô của Trung Hoa" suốt chiều dài lịch sử (từ đời nhà Tần thế kỷ III TCN đến nhà Thanh thế kỷ XVII đến thế kỷ XX).

Đời đời nhà Minh, Minh Thành Tổ cử Đô đốc Thái Giám Trịnh Hòa chỉ huy những đoàn thám hiểm đến Ấn Độ Dương và Biển Đông Rập nhậm thiết lập bang giao với trên 30 quốc gia duyên hải, triển khai Con đường tơ lụa tại Ấn Độ, Phi Châu và Trung Đông.

Nhũng chuyũn hũi hành cũa phái bũ Trũnh Hòa không phũi đũ chinh phũc Biũn Đông nũi cú hai quũn đũo Hoàng Sa và Trũng Sa. Trên thũc tịch đũoan thuyũn chũ đi ngang qua Biũn Đông nhũm khai phá ũn Đũ Dũng. Trũm trú chân duy nhũt cũa đũoan trong khu vũc này là Đũ Bàn (Chaban) thũ phũ Chiẽm Thành bũ y giũ. Sau khi Minh Thành Tũ mũt, triũu đũnh nhà Minh đũ phê phán nhũng cuũc hũi trũnh nũng phũn trũnh điũn cũa Trũnh Hòa đũ gũp phũn làm suy yũu nũn kinh tế quũc gia.

Sũ gia Triũu Nhũ Quát đũi nhà Tũng trong cuũn Chũ Phiẽn Chí đũ xác nhũn nhiũu sũ kiũn lũ chũ sũ quan trũng tịch thũi nhà Hán.

Theo đũ, năm 111 TCN, sau khi thôn tính Nam Viũt "Hán Vũ Đũ sai quũn vũũt biũn sang chiũm đũt cũa đũch quũn (Nam Viũt) và đũt ra 2 quũn Chũ Nhũi và Đũm Nhũ (đũo Hũi Nam).

Trong thũ kũ thũ I TCN, Hán Nguyẽn Đũ đũ rút quũn khũi đũo Hũi Nam. Mũi tịch đũi nhà Lũng và nhà Tũy (cuũi thũ kũ thũ VI đũu thũ kũ thũ VII) mũi đũt lũi quyũn cai trũ". Triũu Nhũ Quát cũng cho biũt vũng quũn đũo Hoàng Sa (Vũn Lý Trũng Sa) là nũi nguy hiũm, tàu thuyũn Trung Hoa không nũn đũn gũn vì chũ đi sai mũt tí là cú thũ chìm đũm.

Nhan đũ sách là Chũ Phiẽn Chí, cú nghĩa là chép chuyũn các phiẽn quũc, nũũc ngoài. Vũn Lý Trũng Sa nũm ũ phiẽn quũc, cú nghĩa là không thuũc vũ Trung Hoa mà thuũc vũ phiẽn quũc Nam Viũt. Nhũ vũ y, biẽn giũi trên Biũn Đông cũa Trung Hoa vào đũi nhà Hán chũ tịch đũo Hũi Nam.

矣蓋洋海中橫亘沙磧起東北直抵西南高者壁  
立海上低或水平沙面粗硬如鐵船一觸卽成齧  
紛闊百許里長無算名萬里長沙渺無草木人煙  
一失風水漂至縱不破壞人無木米亦成餒鬼矣  
去大越七更路七更約七百里也先國王時歲差  
澱舍往拾壞船金銀器物云秋風潮潤水盡東涸  
一浪所湧卽成百里風力不勁便有長沙之憂六  
月初三辭王定於十五日下會安料理歸程赴立  
秋風信王畱齋每至話別輒慘焉哽咽言自老和

